


Editor’s
Talk

Volume 22 No. 4
December 2016

เจ้าของ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรณาธิการบริหาร 
สุกรี เจริญสุข
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
สนอง คลังพระศรี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
Kyle Fyr 
นิธิมา ชัยชิต

สวัสดีท่านผู้อ่าน เพลงดนตรีเดินทางมา
ถึงฉบับเดือนธันวาคมแล้ว ขอต้อนรับผู้อ่านเข้า
สู่เทศกาลส่งท้ายปี  ๒๕๕๙  เวลาในแต่ละปีช่าง
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และเปลี่ยนแปลงไป

สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ช่วงท้ายปี คือ งานประติมากรรมแสงเซลล์สมอง 
(The Neurons Lighting Sculpture) ภายใน
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ที่ท่านผู้อ่านเห็นบน
หน้าปกนั่นเอง 

โคมไฟระย้า (chandelier) ผลติและออกแบบ
โดยบริษัท LASVIT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้าน
การผลิตโคมไฟระย้า แห่งหนึ่งของโลก โดยการ
ออกแบบโคมไฟระย้านี ้ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก
การที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหล่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ทีส่�าคญัของประเทศ จึงออกแบบให้
โคมไฟระย้ามีลักษณะเหมือนเซลล์สมอง (Brain 
Neurons) และเมื่อเชื่อมโยงเข้ากับปณิธานของ
มหาวิทยาลัย “Wisdom of the Land” จึงท�าให้
โคมไฟระย้านี ้เปรียบเสมือนเซลล์แห่งความรู ้ทีส่่อง
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กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�าหรับข้อเขียนท่ีได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ 
จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

วารสารเพลงดนตรีขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน 
มาสัมผัสความงดงามของประติมากรรมโคมไฟ
ระย้า พร้อมกับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะจากวง 
Thailand Philharmonic Orchestra ได้ทุกวัน
ศุกร์ และ วันเสาร์ ตลอดเดือนธันวาคมนี้

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ 
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  ป.ล. ในเดือนนี้ “สนุกกับฟลู้ท” จากอาจารย์ฮิโรชิ มะซึชิม่า งดลงหนึ่งตอน 
 เพื่อเตรียมพร้อมกับบทความชุดใหม่ “The Bach Journey” ในฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 



Contents
สารบัญ

Dean’s Vision

04
มหาวิทยาลัยมหิดล
การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
สุกรี เจริญสุข 
(Sugree Charoensook)

H.M. the King’s 
Compositions

12
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
เพลงพระราชนิพนธ์ 
(ตอนที่ ๒)
กิตติ ศรีเปารยะ 
(Kitti Sripaurya)

Jazz Studies

50 
แจ๊สล้วนๆ บทสรุปของ Jazz 
Improvisation
ดริน พันธุมโกมล 
(Darin Pantoomkomol)

Getting Ready

54 
Pedagogy Tools for 
Applied Music Teachers: 
Books and Resources 
to Share with Classical 
Musicians
Joseph Bowman 

(โจเซฟ โบว์แมน)

Music Theatre
 

58 
Musical Theatre 
Educator’s Alliance
นพีสี เรเยส 
(Napisi Reyes)
ชุติมตา พุฒิกุลางกูร 
(Chutimta Puttikulangkura)
พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม 
(Pathnitharn Sreeiams)

Voice Performance 

64
Diving Into the Unknown
Haruna Tsuchiya 
(ฮารุนะ ซึชิยะ)

Performance studies

66 
Joint Piano Recital in 
Osaka 
Eri Nakagawa (เอริ นาคากาวา)

Interview 

68 
‘สตรอง’ กระทั่ง PC 
(ตอนที่ ๒)
นิธิมา ชัยชิต (Nitima Chaichit)

Alumni News and 
Notes

72
เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าธุรกิจดนตรี
ครูกิ๊ฟ - กฤตยา อธิภัทรเมธา 
แห่งบ้านตัวโน้ต
ตรีทิพ บุญแย้ม (Treetip Boonyam)



04

มหาวิทยาลัยมหิดล
การปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

Dean’s Vision

เรื่อง:	 สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)
 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับโครงสร้าง
ผมได้รับเชิญจากรองอธิการบดี 

(ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างองค์กร
เพือ่ความยัง่ยืน ให้เข้าร่วมประชมุเมือ่วนั
ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ส�านักงาน
อธิการบดี วันนั้นผมไม่สามารถที่จะเข้า
ร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่
จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายภายในวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ เพราะโอกาสจะได้พบกับ
เศรษฐีหรือมหาเศรษฐีนั้นยากยิ่ง เมื่อ
มหาเศรษฐีตอบรับ ก็ต้องรีบรับนัด การ
นัดไว้ล่วงหน้าก่อนและเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ 
ก็ไม่ควรยกเลิกอย่างยิ่ง 

ทัง้นีผ้มไม่ได้กระด้างกระเดือ่งต่อฝ่าย
บรหิารของมหาวทิยาลยัมหดิลแต่อย่างใด 
เพียงแต่ว่าฝ่ายบริหารมีงานประชุมบ่อย
มาก มรีองอธิการบด ี๑๓ คน ทุกคนต่าง
ก็ออกหนังสือเชิญประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่ง
ก็ยากที่จะเข้าประชุมได้ทุกคร้ัง เพราะ
ภารกิจในการบริหารจัดการส่วนงานนั้น 
ถอืเป็นภาระหลักจะต้องท�าเป็นล�าดบัต้นๆ 
ยิง่เป็นการหารายได้เพือ่ให้ส่วนงานอยูไ่ด้ 

กถ็อืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัยิง่ เพราะเป็นความ
เป็นและเป็นความตายและความอยู่รอด
ขององค์กร ก็ต้องเลือกท�าก่อน 

หลายๆ ครั้งที่มีการประชุมกับรอง
อธกิารบด ีมกัเป็นเรือ่งสพัเพเหระ ใช้เวลา
ในการประชุมนาน และเรื่องที่น�าเข้าไป
ในที่ประชุมนั้น เป็นงานประจ�า หลาย
เรื่องน�าไปปฏิบัติจัดการต่อไม่ได้ เพราะ
ไม่มีการตดัสินใจ ไม่มีเป้าหมายทีช่ัดเจน 
คาดหวังผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ ซึ่งผู้บริหารลืม
ไปว่า ทุกคนต่างก็มี “ค่าตัว” ที่แตกต่าง
กนั แพงบ้างถกูบ้าง มคีวามส�าคญัและมี
ความจ�าเป็นแตกต่างกนัด้วย การประชุม
เรือ่งสพัเพเหระบ่อยๆ ครัง้ ครัง้ละนานๆ 
ท�าให้การบรหิารส่วนงานเสยีหาย ย่ิงเป็น
ส่วนงานที่ยากจนด้วยแล้ว มีรายได้ไม่
พอใช้หนี้ก็จะยิ่งล�าบาก

สิง่หน่ึงท่ีฝ่ายบรหิารของมหาวิทยาลยั
มหิดลจะต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน คือการเรียกหัวหน้าส่วน
งานประชุมหรือสั่งการบ่อยๆ ครั้ง สร้าง
ความเสียหาย เมื่อมีรองอธิการบดี ๑๓ 
คน แต่ละคนเชญิประชมุสัปดาห์ละครัง้ ก็
ต้องเข้าประชุม ๑๓ ครั้ง ซึ่งหัวหน้าส่วน

งานไม่สามารถจัดการบริหารกิจการของ
ส่วนงานของตัวได้ ย่ิงในภาวะปัจจบุนัน้ัน 
มีระดับผู้อ�านวยการกองในส�านักงาน
อธกิารบดี ยังสามารถออกจดหมายเชญิ
หวัหน้าส่วนงานเรยีกเข้าร่วมประชมุ เพือ่
การฝึกอบรม เพื่อเข้าร่วมสัมมนา มีรุ่น
ต่างๆ เพื่อการสาธิตปฏิบัติการ เป็นต้น 
ยิง่ท�าให้ส่วนงานด�าเนนิกจิการยากข้ึนไป
อีก เพราะสิ่งที่เรียกกันว่า การประชุม 
การฝึกอบรม การสมัมนา ไม่ได้เป็นความ
จ�าเป็นและไม่เป็นความต้องการของส่วน
งานเสมอไป เป็นภารกจิทีไ่ม่จ�าเป็น เปลือง
เวลา เปลอืงงบประมาณ เปลอืงสมองโดย
ใช่เหตุ ประหนึ่งเป็นเรื่องของคนว่างงาน 
หรอืเป็นหน่วยงานทีไ่ม่รูว่้าจะท�างานอะไร 

ปัญหาทีส่�าคญักค็อื การท�างานกับ
คนที่ไม่เก่ง แต่ก็ไม่รู้ตัวว่าไม่เก่ง ท�างาน
ยาก การท�างานกับเรื่องที่ไม่ส�าคัญแต่ผู้
บรหิารกลบัให้ความส�าคัญ เป็นต้น ดงันัน้ 
ฝ่ายบรหิารจะต้องล�าดบัความส�าคญัของ
งาน กรองงานเสยีก่อนท่ีจะสัง่การหรอืน�า
ไปด�าเนนิต่อไปกบัส่วนงาน ทีส่�าคญัคอืการ
ลดการประชุมลง ใช้เวลาท�างานมากขึ้น 

ด้วยเหตนุีผ้มจงึถือโอกาสเสนอการ
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ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลแบบใหม่ 
อาจเป็นข้อเสนอที่ไม่ยั่งยืน แต่เป็นข้อ
เสนอที่แตกต่าง รายงานการประชุมครั้ง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งยังไม่มีข้อ
สรุปว่าจะท�าอะไรต่อไป ไม่มีทางไป ไม่มี
ทางใหม่ ที่มีอยู่ก็ไปไหนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะ
เอาอย่างไร นอกจากรับรองรายงานการ
ประชมุแล้วกไ็ด้แสดงโวหารกันต่อ เมือ่เลิก
แล้วประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพียง
รอคอยที่จะนัดประชุมครั้งต่อไป 

การปรบัโครงสร้างส�าหรบัมหาวทิยา- 
ลยัมหดิล ได้มีการพดูกนัไม่ต�า่กว่า ๑๐ ปี
แล้ว แต่กไ็ม่มผีลในทางปฏบิติัแต่อย่างใด 
ก่อนหน้านีท้ีป่ระชมุเสนอกนัทีจ่ะควบรวม
กจิการส่วนงาน “ยบุรวม” ส่วนงานทีไ่ปไม่
รอด ส่วนงานที่เหมือนกัน ส่วนงานที่ซ�้า
ซ้อน ส่วนงานที่หมดความจ�าเป็น หมด
ความต้องการ หมดอายุ และส่วนงานที่

ไม่มฝีีมอื พวกสร้างปัญหา เป็นภาระ และ
เป็นอปุสรรคต่อการพฒันา แต่ผู้บริหารก็
ไม่สามารถที่จะยุบรวมได้ส�าเร็จ ไม่มีใคร
ท�าหรือไม่กล้าท�า เพียงเป็นการหยัง่เสยีง 
ขว้างก้อนหินถามทาง จึงไม่มีอะไรเกิด
ขึ้น ได้สร้างความบาดหมาง สร้างความ
บั่นทอนจิตใจ และท�าให้มหาวิทยาลัยไร้
ทิศทาง ผมจึงขอเสนอ (๑) ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้น�า (๒) ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจ 
(๓) ผูบ้รหิารมหีน้าทีท่�าในสิง่ทีค่นอืน่ท�า
ไม่ได้ (๔) หากไม่มีทางเลือกใหม่ ก็ขอ
เสนอทางเลือกให้ผู้บริหาร ดังนี้

 
แยกเป็นมหาวิทยาลัยใหม่

มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นมหาวทิยาลยั
ทีใ่หญ่มาก ใหญ่ในเร่ืองงบประมาณ ใหญ่ใน
เรือ่งพืน้ที ่ทรพัยากร ใหญ่ในเรือ่งบรหิาร
จดัการ ใหญ่เรือ่งมปีระชากรมาก ใหญ่ใน
เรือ่งความหลากหลายทางวชิาการสาขา

วิชา และยังใหญ่ในเรือ่งวทิยาเขต ๖ แห่ง 
(บางกอกน้อย พญาไท ศาลายา กาญจนบรุี 
นครสวรรค์ และอ�านาจเจริญ) ซึ่งท�าให้
มหาวทิยาลยัมหิดลพฒันาได้จรงิๆ เพียง 
๒ วิทยาเขตเท่านั้น อีก ๔ วิทยาเขต
เป็นเพียงไม้ประดับให้ดูยิ่งใหญ่ ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยมหิดลจะได้แบ่งโครงสร้าง
เสียใหม่ เพื่อท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ได้เร็วขึ้น ก็จะสามารถบริหารจัดการได้
ง่ายกว่านี้ 

ท�าไมต้องแยก เพราะส่วนงานทีอ่ยู่
ในมหาวทิยาลยัมหดิลในปัจจบุนั มคีวาม
แตกต่างอย่างฟ้ากบัดนิ มคีวามเหลือ่มล�า้
สูง อยู่กันคนละชนชั้น มีส่วนงานที่แบ่ง
เป็นเกรดเอ (A) เกรดบี (B) เกรดซ ี(C) 
มส่ีวนงานทีเ่ป็นลกูเมยีหลวง ส่วนงานลกู
เมียน้อย ส่วนงานที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ และ
ส่วนงานที่ขอมาเลี้ยง หรือมาอาศัยอยู่

การแบ่งแยกออกจากกัน อาจจะ
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เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้มากขึ้น ลดความเหลื่อมล�้า อุดช่อง
ว่างความแตกแยก น�าเสนอความแตก
ต่าง แต่ละส่วนงานได้ช่วยตัวเองเต็มท่ี 
ไม่มีคนมาคอยกินหัวคิว หางคิว หรือ
กินกลางคิว แต่ละส่วนงานสามารถที่จะ
พึ่งตัวเองได้มากขึ้น ภูมิใจในตัวเอง และ
มีศักดิ์ศรีมากขึ้น ทุกส่วนงานจะได้ท�าใน
สิ่งที่ชอบ และสามารถที่จะหาเครือข่าย
ที่มีอาชีพคล้ายกันได้

๑. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (บางกอกน้อย) ซึ่งมี
ความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
อาคารสถานที ่อปุกรณ์เครือ่งไม้เครือ่งมอื 
บุคลากร เงินรายได้ ทรัพยากร คุณภาพ
ของคนท�างาน ราคาของความน่าเชื่อถือ 
มีบุญบารมีสูง มีคุณภาพด้านการศึกษา
สูง ใครๆ ก็อยากมาอยู่มาเรียนที่ศิริราช 
อยากไปท�างานที่ศิริราช ทุกคนมีความ
ภมูใิจ อยูท่�างานด้วยความรกัและมคีวาม
ผูกพันต่อองค์กร 

นักศึกษาที่เรียนอยู่ในศิริราช และ
ศิษย์เก่าทั้งหลาย ต่างก็ภูมิใจในความยิ่ง
ใหญ่ขององค์กร เป็นสถาบนัทีม่บีารมสีงู มี
ความคล่องตวัในการท�างาน มคีวามพร้อม
สงูในทกุๆ ด้าน เป็นสถาบนัชัน้น�าของชาติ 
ทีส่�าคญัท่ีสดุกค็อื มีผู้น�าในเร่ืองต่างๆ ทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาตจิ�านวนมาก มคีน
ทีเ่ก่งทีส่ดุในประเทศไทย มนีกัวชิาการและ
มีศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย 

ศิริราชเป็นทั้งสถานที่ประวัติศาสตร์และ
เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มีความย่ิงใหญ่เพียงพอที่จะ
พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแพทย์ ที่เป็น
ผูน้�าในภมูภิาคได้ เป็นทีรู่จั้กของนานาชาติ 
โดยไม่ต้องคอยให้ความช่วยเหลอืส่วนงาน 
อ่ืนๆ ซึง่ส่วนงานอืน่ๆ เป็นภาระถ่วงความ
เจรญิของศริิราชด้วยซ�า้ไป มหาวทิยาลัย
มหดิลไม่ควรฉดุรัง้ความเจริญของศริริาช

ข้อสังเกต ประชาชนคนไทยส่วน
มากไม่รู้ว่า โรงพยาบาลศิริราช บริหาร
อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รามาธิบดี (พญาไท) ซึ่งก็มีความพร้อม
ไม่ต่างไปจากวิทยาเขตบางกอกน้อยแต่
ประการใด คือมีความเข้มแข็งในด้าน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง
มือ บุคลากรจ�านวนมาก เงินรายได้และ
ทรัพยากร คณุภาพของคนท�างาน คณุภาพ
ในด้านจัดการศึกษา บุคลากรมีความรัก
และความผกูพันต่อองค์กร ทัง้คนทีท่�างาน 
นกัศึกษา และศษิย์เก่า ซึง่มคีวามผกูพันสงู 
มคีวามยิง่ใหญ่และมีบารมี มีความคล่อง
ตัวและมีความพร้อมสูงในการท�างาน มี
บคุลากรทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตจิ�านวน
มาก มีศาสตราจารย์จ�านวนมาก

มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์รามาธบิดี 
สามารถพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัผูน้�าของ
ชาติและนานาชาติ เป็นที่พึ่งของสังคม

และจะช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นได้ โดย
ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปประชุมในวิทยาเขต
ต่างๆ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์
รามาธิบดี สามารถตัดสินใจได้ทันที

ข้อสงัเกต ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
ไม่รู้ว่า โรงพยาบาลรามาธบิด ีบรหิารอยู่
ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย
และมีความสับสน ไม่มีความพร้อมมาก
นกั ไม่สามารถทีจ่ะหาผูน้�าของวทิยาเขต
ได้ ต้องรอคอยผู้น�าจากวิทยาเขตอื่นมา
ช่วยจัดการ ส่วนใหญ่ก็ได้ผู้บริหารจาก
วิทยาเขตบางกอกน้อยหรือวิทยาเขต
พญาไท ซึง่ผูน้�าทีม่าอยูว่ทิยาเขตศาลายา  
ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจมานัก เพราะเป็น
วิทยาเขตที่ไม่มีเงิน ใช้จ่ายไม่คล่องตัว 
เพียงมีต�าแหน่งเป็นอธิการบดี 

อธิการบดีท่ีศาลายา เป็นยักษ์ที่
ไม่มกีระบอง เพราะต้องไปพึง่พงิเงนิของ
วิทยาเขตอื่น (ศิริราชและรามา) ที่ท่าน
รับมาท�างานก็เพราะท่านเสียสละ ท่าน
เสียโอกาส หรือบางครั้งท่านก็หมดวาระ
จากส่วนงานอื่นๆ แล้ว จึงมาท�างานต่อ
ในวัยเกษียณ เมื่อท่านมาจากหน่วยงาน
ทีใ่หญ่กว่า มาท�างานในทีด้่อยกว่า ท่านก็
ต้องขนบคุลากร อาท ิรองอธกิารบด ีคน
เก่งในยุคเก่าๆ มาด้วย เพื่อจะได้ช่วยกัน
ท�างาน โดยใช้หน่วยงานเก่าเป็นต้นแบบ

ปัญหาของผูบ้รหิารทีม่าจากวทิยาเขต
อื่น ก็จะไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจพื้นที่ ไม่
เข้าใจธรรมชาติของวิชา ซึ่งส่วนมาก
เป็นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
กลุ่มที่เป็นนามธรรม คิดต่างกัน และมี
วิถีชีวิตแตกต่างกันด้วย เมื่อได้ผู้บริหาร
ที่โดยธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเป็นส่วนงานที่เป็นรูปธรรม จึงเห็น
ความแตกต่างทีไ่ม่สามารถจะเข้าใจได้เพยีง
ระยะเวลา ๔ ปีของการบรหิารจดัการ ใน
ที่สุดมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จึง
ไม่ค่อยได้รบัการพฒันาอย่างทีค่วรจะเป็น 
เพราะผูบ้รหิารมาแล้วกไ็ป ลมหายใจของ
ท่านอยูท่ีม่หาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ไม่ได้
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อยูก่บักลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
เพราะพวกนี้ (สังคม/มนุษย์) เป็นพวก
ที่คุยไม่รู้เรื่อง 

คนในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา) นั้น ไม่สามารถท่ีจะข้ึนเป็น
ผู้น�าได้ เพราะอ�านาจบารมีของบุคลากร
มอืไม่ถงึ ความสามารถไม่ถงึ คนเก่งมน้ีอย 
งบประมาณมน้ีอย ยศถาบรรดาศกัดิน้์อย 
ศาสตราจารย์มน้ีอย บารมน้ีอย บคุลากร
ท่ีเข้มแข็งมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ติด
สอยห้อยตาม พวกที่มีความทันสมัยแต่
ไม่พฒันา การบรหิารจดัการอาศยัเสมยีน
เป็นใหญ่ ใช้วธิขีองเสมยีน ซึง่เป็นผูแ้ม่นย�า
ในหลกัการ แม่นในกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 
แม้หลักการที่ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์
ได้ แต่ระเบียบคืออ�านาจ แล้วผู้บริหาร
มหาวทิยาลยักจ็ะกอดหลกัการ (อ�านาจ) 
เอาไว้แน่น หลักการท�าให้ปลอดภัย ไม่
ต้องเสี่ยง ไม่ต้องท�าอะไร และไม่มีใคร
มาท�าอะไรได้ 

เสมยีนเป็นใคร เสมยีนเป็นเจ้าหน้าท่ี
ท�าหน้าที่เก็บเอกสาร จดบันทึก ตรวจ
สอบ จ�ากฎเกณฑ์ ทรงความรู ้รกัษากรอบ
ระเบียบ ใช้กระดาษเป็นเครื่องมือ เมื่อผู้
บริหารเรียกถาม เสมียนต้องรายงานหา
ค�าตอบให้ เสมียนยังต้องวิ่งเต้น ติดต่อ 
ตามงานที่ผู้บริหารสั่ง เสมียนจึงเป็นคน
ส�าคัญ ซึง่ผูบ้รหิารนัน้จะขาดเสมยีนไม่ได้
เพราะเสมยีนมข้ีอมลูทกุอย่าง แม้ปัจจบุนั
จะมคีอมพิวเตอร์ท�าหน้าทีแ่ทนเสมยีนบ้าง
แล้วในบางส่วน เสมยีนกส็ามารถเปลีย่น
ฐานะของตนขึ้นเป็นผู้รู้ได้ เป็นที่ปรึกษา 
บริหารกระดาษและอ้างอิงกระดาษ จ�า
ทรงความรู้ไว้ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้
บรหิาร ความจรงิแล้ว เสมยีนคอือ�านาจ 
เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้อ�านาจ ก็จะเกิดความ
ขัดแย้งและแตกแยกทันที

เนื่องจากผู้บริหารมาจากส่วนงาน
อ่ืน ไม่ใช่คนในพื้นท่ี มีความรู้เรื่องวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้อยหรือ 
ต้องมาเรียนรู้ใหม่ เมื่อมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และความเป็นอยู่ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากเชือ้โรค ความเจบ็ป่วยอย่างสิน้เชงิ 

จึงท�าให้ศาลายาพัฒนาได้ช้า ผู้บริหาร
ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากเสมียน กว่าจะ
ตั้งตัวได้ก็ใช้เวลานาน เวลาก็ผ่านไปจน
หมดความหวัง

ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจ ประชาชนเข้าใจ
ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเฉลียว
ฉลาดและร�่ารวย

๔. มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี เป็น
สถาบันที่ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง 
ทั้งที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะไม่มี
ผูน้�าทีเ่อาใจใส่และตัง้ใจท�า คนอยูใ่นพืน้ที่
ไม่มีอ�านาจ คนมีอ�านาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
ไม่มีเงินท่ีจะพัฒนาในทุกด้าน ไม่ได้รับ
งบประมาณเพียงพอ มีพื้นท่ีกว้างใหญ่
มาก อาคารสถานท่ีไม่มาตรฐาน ไม่มี
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการ
สอนที่ดีเพียงพอ ไม่มีทุนที่จะส่งคนเก่ง
ไปศกึษาต่อในต่างประเทศ หากได้คนเก่ง
ไปท�างานก็อยู่ยาก ไม่มีใครอยากจะอยู่
ในพื้นที่ กาญจนบุรีเป็นตัวเลือกสุดท้าย 
เพราะความไม่สะดวก ไม่สบาย และไม่
เจริญ มีคนทุ่มเทไม่เพียงพอ ไม่พอที่จะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
ชาติได้ มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรดึงดูดใจ
ให้บุคลากรอยากอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรี 

มหาวทิยาลัยกาญจนบุร ีจงึควรจะ
แยกตวัออกไปเป็นมหาวทิยาลัยอิสระ เพ่ือ
ที่จะได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลโดยตรง 
เพือ่ขอเงนิงบประมาณ ด้านบคุลากร และ
ขัน้ตอนลดงานของส่วนกลาง (ลกูเลีย้ง) 
มหาวทิยาลยักาญจนบรุ ีควรมโีรงพยาบาล
เป็นของตนเอง มโีรงเรยีนสาธตินานาชาติ 
เพื่อให้ลูกหลานชาวกาญจนบุรีและบุตร
หลานของบุคลากรได้ใช้บริการ ซึ่งควร
จะเป็นโรงเรียนสาธิตช้ันน�าของจังหวัด 
มหาวิทยาลัยกาญจนบุรีควรลงทุนผลิต
พลงังานทดแทน เพือ่ทีจ่ะพฒันาพลงังาน
ใช้ในมหาวิทยาลัยและขายให้แก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี 

๕. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เป็น
สถาบันที่ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง 
ทั้งที่มีพื้นที่กว้างขวาง เพราะไม่มีผู้น�า
ที่จะน�าองค์กรได้ ไม่มีเงินที่จะพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ได้รับงบประมาณเพียงพอ 

มพ้ืีนทีก่ว้างใหญ่ อาคารสถานท่ียงัมีน้อย 
ไม่มอีปุกรณ์เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเรยีนการ
สอนเพยีงพอ วชิาทีเ่ปิดสอนไม่น่าสนใจ ไม่
ดงึดดูว่าด ีไม่มทีนุทีจ่ะส่งคนเก่งไปศกึษา
ต่อในต่างประเทศ หากได้คนเก่งมากไ็ม่มี
ใครอยากจะอยู่ในพื้นที่นาน เพราะพื้นที่
ไม่สะดวก ไม่สบาย และไม่เจริญ ผู้น�าใน
พืน้ทีไ่ม่มผีูน้�าทีจ่ะทุม่เทเพยีงพอทีจ่ะน�าให้
พฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิได้ ไม่มอีะไรดงึดดู
ใจให้คนเก่งอยากอยู่ที่นครสวรรค์ เด็กที่
นครสวรรค์ก็ไม่อยากเรียนที่นครสวรรค์

มหาวทิยาลยันครสวรรค์ ควรแยก
ออกเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ เพ่ือจะได้
พัฒนาได้เต็มที่ ตามทิศทางที่ชุมชนและ
สังคมต้องการ

๖. มหาวิทยาลยัอ�านาจเจรญิ เป็น
สถาบันขนาดเล็กที่ไม่สามารถเติบโตได้
ด้วยตนเอง มพีืน้ท่ีไม่ใหญ่นกั ซ่ึงมปัีญหา
พื้นฐานเหมือนๆ กับมหาวิทยาลัยต่าง
จังหวัดท่ัวไป ไม่มีผู้น�าองค์กรที่สร้างให้
มหาวิทยาลัยแข็งแรงได้ ไม่มีเงินท่ีจะ
พฒันาในทกุๆ ด้าน ไม่มงีบประมาณเพยีง
พอที่จะจ้างคนเก่ง อาคารสถานที่ยังมี
น้อย วชิาทีเ่ปิดสอนไม่เป็นทีน่่าสนใจของ
ชุมชน ไม่มีทุนที่จะส่งคนเก่งไปศึกษาต่อ 
คนเก่งก็ไม่มีใครอยากจะอยูท่ี่อ�านาจเจรญิ 
เพราะอ�านาจเจริญไม่มีความเจริญ ไม่
พัฒนา ไม่สะดวก และไม่สบายที่จะอยู่ 
คนเก่งย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ คนไม่เก่งกไ็ม่มทีีจ่ะ
ไป ผูน้�าไม่สามารถท่ีจะช่วยพฒันาให้เป็น
มหาวทิยาลยัระดบัชาต ิไม่มอีะไรดงึดดูใจ
ให้บคุลากรอยากอยูใ่นพืน้ท่ีอ�านาจเจรญิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ 
ไม่สามารถที่จะช่วยสร้างความเจริญให้
แก่จังหวัดอ�านาจเจริญได้ มหาวิทยาลัย
จึงควรแยกตัวออกไปจากมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยสร้างใหม่เป็นมหาวิทยาลัย
อิสระ เป็นมหาวิทยาลัยอ�านาจเจริญ 
แล้วเปิดสอนวิชาที่จ�าเป็นและเป็นความ
ต้องการของชาวอ�านาจเจริญ
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มหาวทิยาลยัเป็นทีอ่ยูข่องนกัปราชญ์
มหาวิทยาลัยควรเป็นที่อยู่ของนัก

ปราชญ์ นักปราชญ์เป็นใคร ใครคือนัก
ปราชญ์ ปราชญ์คือผู้ที่มีความรอบรู้ ผู้
มีความสามารถ และเป็นผู้ที่มีปัญญา 
มหาวิทยาลัยต้องเป็นภูเขา ซ่ึงภูเขาไม่
สามารถทีจ่ะขยบัเขยือ้นไปไหนได้ ทกุคน
จะต้องไปหาภเูขาเท่านัน้ ภเูขาคือความรู้ 
ภเูขาคอืปัญญา หลายๆ ปัญญาทบัถมกนั
ก็เป็นภูมิปัญญา ภูเขาคือภูมิปัญญาของ
แผ่นดิน ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศตวัว่าเป็นปัญญาของแผ่นดนิ จงึ
ต้องเป็นภูเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อพฤติกรรมของผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล มัวแสวงหาความ
เป็นอื่น ว่ิงไปหาผู้อื่น ชื่นชมความเป็น
อื่น จึงสร้างความขัดแย้งกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม อาทิ การวิ่งหา
หลกัประกนัคณุภาพ การวิง่หามหาวทิยาลยั
ต่างประเทศ การวิง่หานกัเรยีนต่างประเทศ 
การวิง่เพือ่ให้ได้ชือ่เสยีงจากตวัเลข วิง่เต้น
เพ่ือให้ได้รบัการยอมรบั แต่กลับไม่ยอมรบั

ตวัเอง ลืมไปว่า มหาวทิยาลยัมหดิลเป็น
ปัญญาของแผ่นดนิ แผ่นดนิคอืประชาชน

ซึ่งธรรมชาติมหาวิทยาลัยของไทย
ส่วนใหญ่วิ่งตามโลก เชื่อว่าตามเขาว่า
เก่ง ท�าเองว่าโง่ มหาวิทยาลัยไทยจึงวิ่ง
ตามก้นมหาวทิยาลยัต่างประเทศ วิง่ตาม
โลกโดยไม่มีวันสิ้นสุด วิ่งตามทุนนิยม 
บริโภคนิยม เกียรตินิยม อ�านาจนิยม 
และความโลภนิยม 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปัญญาของ
แผ่นดิน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
แผ่นดนิในทีน่ีค้อืประชาชน เอาคนเป็นตวั
ต้ัง แล้วสร้างองค์ความรูท้ีม่อียูบ่นแผ่นดนิ 
ใช้ปัญญาของแผ่นดินให้เป็นความรู้ ที่
ส�าคัญที่สุดก็คือ “คนรู้เป็นคนชี้” ไม่ใช่
ไม่รูไ้ม่ชี ้หรอืไม่รูแ้ล้วชี ้และมหาวทิยาลยั
มหีน้าทีท่�ำเร่ืองกระจอกๆ	บนแผ่นดินให้
โลกได้รู้จัก มหาวิทยาลัยมหิดลต้องเป็น
ภูเขา โดยมีก้อนกรวดและดินทรายเป็น
ส่วนประดับ มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ควร
ผนัตัวไปเป็นก้อนกรวดและดนิทรายเพ่ือ
ประดบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ หรอืจะ

ต้องวิ่งไปประดับภูเขา 
หมดยุคที่มหาวิทยาลัยจะสร้าง

คนออกไปหางาน เพราะคนจะตกงาน 
แต่มหาวิทยาลัยมหิดลต้องสร้างคนที่มี
คุณภาพ เพ่ือสร้ำงคนออกไปสร้ำงงำน 
โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่านักศึกษาที่จบออก
ไปแล้ว จะไปท�างานอะไรทีไ่หน เพราะว่า
คนท่ีมีคุณภาพ คนท่ีมีความสามารถ คน
ที่มีกึ๋น ท�าอะไรก็ไม่น่าเกลียด และจะไม่
ตกงาน แถมไม่ง้องานอีกต่างหาก

สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบ

ด้วยนักปราชญ์ชั้นน�าของประเทศ เป็น
บุคคลส�าคัญของชาติ แต่เรื่องที่น�าเข้าสู่
การพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
อาทิ เรื่องหลักสูตร เรื่องการทะเลาะ
กัน เรื่องการร้องเรียน เรื่องการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของโลกอดีต เป็นเรื่องของการทะเลาะ
กัน แล้วส่งเรื่องข้ึนไปเพื่อให้นักปราชญ์
ตัดสิน ล้วนเป็นเรื่องไร้สาระส�าหรับคน
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ระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ได้ใช้สภา
มหาวทิยาลยัมหดิลไม่คุม้ค่า ไม่คุม้ราคา 
ไม่คุม้เวลา หากกรรมการสภามหาวิทยาลยั
มหดิล ค่าตวัคนละ ๑,๐๐๐ ล้านเป็นอย่าง
น้อย แต่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลใน
ราคาต�่าเกินไป

“เมือ่เรำทะเลำะเกีย่วกบัเรือ่งเม่ือ
วำนนี้	แล้วเรำจะมีพรุ่งนี้ได้อย่ำงไร”

 ฝ่ายบรหิารมหาวทิยาลัยมหดิล ไม่
ได้ใช้บุคลากรในสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เพือ่สร้างอนาคตหรอืความเจรญิก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัย แต่กลับน�าเรื่องอดีต 
เรื่องเล็กๆ เรื่องสัพเพเหระ เรื่องปัญหา
งานประจ�า เป็นเรือ่งประโยชน์ส่วนตวัของ
คนเหล่านี ้ฝ่ายบริหารควรจดัการเสยีเอง 
และควรใช้สภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ส�าหรับเรื่อง
ของคนท่ีสร้างปัญหา คนท่ีมปัีญหา คนท่ี
เป็นภาระ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันา ผูบ้รหิารต้องใช้อ�านาจลงไปจดัการ 
ผูบ้ริหารไม่ควรตกหลุมพรางและติดหล่ม
กับงานประจ�า ซึ่งงานประจ�าเหล่านี้เป็น
งานของเสมียนโดยไม่ต้องใช้สมอง

หากใช้เสมียนเป็นผู้น�า โดยเอา
ระเบียบกฎเกณฑ์ใช้เป็นอ�านาจ การ
จัดการก็จะเป็นลิงติดแห คนติดกรอบ 
เคารพบูชากรอบ กอดกรอบเอาไว้แน่น 
ในที่สุดก็ท�าอะไรไม่ได้

จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั
จะต้องใช้กึ๋นหรือความคิดสร้างสรรค์ใน
การน�าองค์กร ซ่ึงสามารถจะน�ามหาวิทยาลัย
ไปสูค่วามยิ่งใหญ่ได้ ใช้เสมยีนเป็นเครื่อง
มือในการบริหาร ไม่ใช่ใช้เสมียนให้เป็นผู้
บริหาร ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสถาบนัชัน้น�าของประเทศและภมูภิาค 
อย่าลมืว่าผูบ้รหิำรนัน้มหีน้ำทีท่�ำในสิง่ที่
คนอื่นท�ำไม่ได้ ส่วนงานของเสมียนนั้น 
ใครๆ ก็ท�าได้

เมื่อแยกมหาวิทยาลัยมหิดล ออก
เป็น ๖ สถาบันแล้ว จ�านวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ควรมีจ�านวนน้อยลง
ตามความเหมาะสม (๑๕ คน) โดยเลือก
กรรมการสภาท่ีมคีวามชอบโดยอาชีพ ชอบ

โดยรสนยิม ชอบโดยความรกัทีม่จีติใจให้
แก่กัน ชอบโดยความศรัทธากันและกัน 
ชอบโดยมีความเอื้ออาทรต่อกัน พูดได้
ว่าทุกคนได้ท�าในสิ่งที่ชอบๆ เมื่อได้ท�าใน
สิ่งที่ชอบ ปัญหาขององค์กรก็จะลดน้อย
ลงไป การศึกษาของชาติก็เจริญเติบโต

การแยกส่วนงานของมหาวทิยาลยั
มหิดลออกจากกัน จะท�าให้อ�านาจของ
ผู้บริหารส่วนงานได้ท�างานในส่ิงรักและ
ชอบ โดยไม่ต้องไปรับรู้เรื่องท่ีไม่รักและ
ไม่ชอบ เป็นการบริหารโดยการกระจาย 
อ�านาจ ให้คนรูเ้ป็นคนท�า คนรกัเป็นคนได้
พฒันา ความส�าเรจ็กจ็ะเกดิขึน้กบัองค์กร
อย่างยั่งยืน 

ผู้บริหารส่วนงาน 
(คณบดี/ผู้อ�านวยการ)

ผูบ้รหิารส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหิดล ต้องเข้าประชุมผู้บริหาร ต้องเข้า
ฝึกอบรม ต้องไปสมัมนา ต้องเข้าร่วมท�า
พิธีกรรม รวมเวลาแล้ว หากต้องไปท�า
ตามให้ครบทกุงาน กไ็ม่มีเวลาท�างาน ไม่
สามารถจะสร้างความเจริญให้แก่องค์กร
ได้ กจ็ะกลายเป็นหวัหน้างานเสมยีน โดย
เสมยีนคอยให้ข้อมลูเพือ่สัง่การอกีทอดหนึง่

ผูบ้รหิารส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
สูง มีประสบการณ์ตรง เป็นมืออาชีพที่
จะพัฒนาองค์กรได้ ที่ส�าคัญที่สุดจะต้อง
มีกึ๋นในการสร้างสรรค์งานใหม่เพื่อน�า
องค์กรไปสู่โลกอนาคตที่ดี หากผู้บริหาร
ส่วนงานคนใดไม่สามารถที่จะท�างานได้ 
ก็ควรจะปลดออกจากต�าแหน่ง ไม่ควร
ปล่อยให้ส่วนงานเสยีโอกาส หากส่วนงาน
ใดไม่สามารถจะด�ารงอยู่ได้เพราะความ
จ�าเป็นและความต้องการเปล่ียนไป ไม่
สอดคล้องกับชีวิต ก็ควรยุบทิ้งหรือควบ
รวมส่วนงานเหล่านั้นเสีย

ผูบ้รหิารส่วนงาน ควรท�างานโดยใช้
ความสามารถในการน�าพาองค์กรให้เจรญิ 
น�าองค์กรให้สามารถท่ีจะแข่งขนัในอาชีพ
ได้ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติได้ ท่ีส�าคัญที่สุด ผู้บริหาร
ส่วนงานจะต้องหาเงินได้ เอาเงินมา 

สร้างงาน แล้วเอางานไปสร้างชาติ หาก
ผู้บริหารส่วนงานคนใดท�าไม่ได้ ก็ต้อง
เปลี่ยนหาคนใหม่แทน โดยไม่จ�าเป็นว่า
จะเป็นคนในหรือเป็นคนนอก ตราบเท่า
เป็นผู้น�าที่พัฒนาส่วนงานได้ มีหัวใจเป็น
นกัพัฒนา เป็นนกัการศกึษาทีจ่ะสร้างคน
ออกไปสร้างชาติได้

ระบบการได้มาซึง่ผูบ้รหิารส่วนงาน
อย่างทีเ่ป็นอยู ่คอืให้คดัเลอืกคนโดยคณะ
กรรมการทีไ่ม่รูจ้กัส่วนงาน หากได้หวัหน้า
ส่วนงานทีท่�างานไม่เป็น เข้ามาเป็นผูบ้รหิาร
ส่วนงานไม่ได้ ในทีส่ดุกน็�าพาส่วนงานล้ม
เหลวเสยีชือ่และกเ็จริญเติบโตยาก เพราะ
ผู้บริหารส่วนงานจะต้องเป็นคนที่รับผิด
ชอบ เอาองค์กรรอดได้ รู้เท่าทันโลก รู้
เท่าทันคน รู้เท่าทันสถานการณ์ มีบารมี 
มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้น�าท่ีประชาคม
ให้ความเชื่อถือ มีความหวังว่าจะเจริญ

ส่วนงานใดที่มีผู้บริหารส่วนงาน
เก่ง ส่วนงานนัน้หรอืองค์กรนัน้ก็จะเจรญิ 
จารึกจากหุบเขาช่องคอย ร่อนพิบูลย์ 
นครศรีธรรมราช พุทธศตวรรษ ๑๒-๑๓  
จารกึไว้ว่า “คนดีอยู่ในสงัคมเหล่าใด ความ
สขุความเจรญิก็จะเกิดข้ึนกบัสงัคมเหล่านัน้”

ส่วนงานเป็นไม้ยืนต้น (เป็นหลัก) 
ฝ่ายบริหารเป็นพืชล้มลุก มาแล้วไป

กองกฎหมาย 
ส�าหรบักองกฎหมายนัน้ มบีทบาท

สูงมากในการบรหิารปัจจบัุน คนท่ีเรยีนรู้
กฎหมาย ก็วัตถุประสงค์อยู่ ๓ ประการ
ด้วยกัน คือ (๑) เรียนรู้กฎหมายเพื่อไว้
ใช้ป้องกันตัวเอง (๒) เรียนรู้กฎหมาย
เพือ่ไว้เอาเปรยีบคนอืน่ และ (๓) เรยีนรู ้
กฎหมายเพือ่ประกอบอาชีพเป็นนกักฎหมาย 

ส�าหรบักองกฎหมายของมหาวทิยาลยั
นั้น ก็มีไว้เพื่อเอาผิดบุคลากรในองค์กร 
สอบสวนบุคลากร หาเรื่องบุคลากร เอา
ไว้ป้องกันความผิดของผู้บริหาร แต่เมื่อ
ใดก็ตามที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องจาก
คนภายนอก เมื่อต้องต่อสู้กันในศาล 
กองกฎหมายของมหาวิทยาลัยก็จะแพ้
เสมอ เพราะนกักฎหมายในกองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยมีความสามารถต�่า มีไว้
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ประจบผู้บริหาร เชลียร์ผู้บริหาร และมี
ไว้ประดับองค์กรว่าเรามีกองกฎหมาย

มหาวทิยาลยัควรยบุกองกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเสีย โดยโอนย้าย 
นักกฎหมายให้ไปอยู่ที่ส่วนงาน ให้ท�า
หน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เสนอแนะร่าง
กฎระเบียบให้ชอบด้วยกฎหมาย ดูแล
เอกสารร่างข้อบังคับของส่วนงานให้ท�า
กจิกรรมทีถ่กูกฎหมาย และให้ค�าแนะน�า
ผู้บริหารส่วนงานให้ท�างานให้ชอบธรรม

มหาวทิยาลยัมหิดล ควรใช้บริษทัที่
ปรึกษาด้านกฎหมายมืออาชีพมาด�าเนิน
การ เพราะเมือ่มเีรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมาย
แล้ว มหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่ในฐานะท่ี
เสียเปรียบคู่กรณีแล้วแพ้คดีอยู่เรื่อยไป 
หรอือย่างน้อยช่วยให้มหาวทิยาลยัอยูใ่น
ฐานะท่ีน่าเช่ือถือและเป็นที่พึ่งของสังคม
ได้ แม้จะแพ้คดีแต่สังคมก็รู้สึกอบอุ่นที่มี
มหาวิทยาลัยเป็นหลักให้กับสังคม

บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายมือ
อาชีพ จะมีความต้ังใจในการท�างาน 
เพราะว่าเป็นอาชพีของเขา ส่วนทีจ่ะต้อง

ใช้ความสามารถต่อสู้กับคนอื่นๆ ในศาล 
กองกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีความ
สามารถไม่พอ เหมาะเพยีงเพือ่มปีระดับ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น

กองทรัพยากรบุคคล
กองทรพัยากรบคุคลของมหาวทิยาลยั 

ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ควรจะยุบออกจาก
ระบบบรหิาร โดยให้ย้ายบคุลากรไปอยู่กบั
ส่วนงาน โดยท�างานข้ึนอยู่กบัความจ�าเป็น
และความต้องการของส่วนงาน เพราะ
นอกจากจะเป็นการกระจายอ�านาจแล้ว 
ยังได้ใช้บุคลากรที่คุ้มค่าเงินเดือน ความ
จรงิส่วนกลางไม่ได้เป็นฝ่ายทีม่ผีลผลติแต่
อย่างใด ส่วนกลางควรมีแต่ฝ่ายเลขานกุาร
เท่านั้น เมื่อกองทรัพยากรบุคคลย้ายไป
อยู่กับส่วนงาน (๘๐๐ คน) ซึ่งใช้เงิน
เดือนจ�านวนมาก แถมเป็นหน่วยงานที่
ต้องจ่ายซ�้าซ้อนอีก คือเป็นหน่วยงานที่
มีโบนัส แปลกมากเพราะเป็นหน่วยงาน
ที่ไม่มีผลงานใดๆ เป็นแค่ฝ่ายเสมียนก็ได้
โบนัสแล้ว 

กองทรพัยากรบคุคลของมหาวทิยาลยั 
เป็นกองงานที่ไม่มีงานท�า ต้องมานั่งคิด
งานให้ส่วนงานท�าเพิม่ แต่กเ็หมอืนจะเป็น
เจ้านายของบคุลากรทัง้มหาวทิยาลยั จดั
ฝึกอบรม จดัประชมุ ร่างระเบยีบก�าหนด 
ก�ากับส่วนงาน ความจริงแล้วเป็นฝ่าย
สนับสนุน เนื่องจากไม่ท�างานในหน้าที่ 
ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสร้างงาน ไม่มี
ภารกิจด้านการผลติ ท�าตวัเป็นผูมี้อ�านาจ 
ทัง้ๆ ทีส่่วนงานท�าหน้าทีเ่หล่านีห้มดแล้ว 

ส่วนงานต่างๆ สงสยัว่า มหาวทิยาลยั
ได้เกบ็เงนิหวัควิ (COF) หางควิ กลางควิ 
จากส่วนงานไปจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน
ส่วนกลางหรือ ทั้งๆ ที่ไม่เป็นฝ่ายผลิต 
ถอืเป็นความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม กอง
ทรพัยากรบคุคลไม่ควรรบัโบนสั แล้วส่วน
งานอืน่ๆ มหีน้าทีห่าเงนิให้ส่วนกลาง กอง
ทรพัยากรบคุคลท�านาบนหลงัคน ส�าหรับ
ส่วนงานแล้วต้องส่งส่วย (ท�านาให้นกกนิ) 
ซึ่งเป็นความเหลื่อมล�้ากันมาก หากปีใด
ที่บุคลากรส่วนกลางได้โบนัสน้อยกว่าปี
ก่อนๆ ก็ตั้งหน้าตั้งตาโวยวายเรียกร้อง



11

โบนัสเพิ่ม ดูแล้วน่าละอายยิ่ง 
ค�าถาม กองทรพัยากรบคุคล ได้สร้าง

รายได้ สร้างผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยั
อย่างไรบ้าง แล้วท�าไมส่วนงานอื่นๆ ทั้ง
ทีเ่ป็นฝ่ายผลติไม่สามารถทีจ่ะได้เงินโบนัส
เหมือนส่วนกลาง แถมยังตกเป็นลกูหนีท้ี่
ต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยอีกต่างหาก

ปรับความเหลื่อมล�้า
เสนอให้กับคณะกรรมการพจิารณา

ปรับโครงสร้างองค์กรเพือ่ความยัง่ยนื ควร
ขจดัความเหล่ือมล�า้เป็นเรือ่งแรก การจ่าย
โบนัสถ้วนหน้าหรอืยกเลกิไม่จ่ายเหมือนๆ  
กัน ซ่ึงโบนัสเป็นความเหลื่อมล�้าไม่เท่า
เทียมของชนชั้นในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ความไม่เท่าเทยีมเรือ่งผลประโยชน์ ความ
ไม่เท่าเทยีมเรือ่งโอกาส ความไม่เท่าเทยีม
ในวชิาอาชพี ความไม่เท่าเทยีมเรือ่งอ�านาจ 
ความไม่เท่าเทียมเรื่องทรัพยากร ความ
ไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียมด้านการ
ปกครอง เป็นต้น

การปรับความเหลื่อมล�้าในการ
บรหิารมหาวทิยาลยัมหดิล โดยเปิดโอกาส
ให้แต่ละอาชีพจัดการกับอาชีพน้ันได้เอง 
ทุกอาชีพที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหดิล สามารถทีจ่ะเตบิโตได้เตม็ศกัยภาพ
และอยู่อย่างยัง่ยนื สามารถทีจ่ะเป็นผูน้�า
ทางการศึกษาในแต่ละอาชีพ และเป็น
ความมั่นคงของชาติด้วย

ความส�าเร็จ ความจริง ความถูก
ต้อง ความด ีความงาม และความสขุ  
เป็นเรื่องเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ประติมากรรมแสงเซลล์สมอง (The 
Neurons Lighting Sculpture) ได้
ประกอบเสรจ็ ไฟตดิส่องแสงสว่าง ระยิบ
ระยบัเหมอืนจกัรวาล ความรูส้กึว่าจกัรวาล
นัน้แม้จะกว้างมาก มนษุย์กส็ามารถทีจ่ะ
ค้นพบจักรวาลใหม่ๆ ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะ
เดยีวกนัตวัเราเองกเ็ล็กลงไปด้วย นัง่มอง
ด้วยน�้าตาซึมเพราะกว่าจะท�าส�าเร็จน้ัน
ยากมาก ตั้งแต่คิด เมื่อคิดว่าจะท�า คิด

นั้นง่าย ท�านั้นยาก หาเงินมาท�ายิ่งยาก 
หาคนเหน็ด้วยกย็าก เส้นทางขัน้ตอนการ
ท�างานยาก มแีต่คนอ้างระเบยีบ และทกุ
ระเบียบที่อ้างก็ผิดหมด 

เมือ่ท�างานส�าเรจ็กม็คีวามสุข สขุที่
ได้เหน็ผลงาน สขุทีเ่หน็ความคดิทีอ่ยากท�า 
ซึ่งเป็นการกระท�าที่ตอ้งอดทนสูง ต้องใช้
ความพยายามสูงจนท�าเสร็จ เห็นความ
จริงว่าไม่มีอะไรจะสกัดกั้นได้ หากจะท�า
สิ่งที่ดีๆ ให้ส�าเร็จ มองเห็นความถูกต้อง
ในความงาม เห็นความงามเป็นความดี 
เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นความ
สามัคคี ซ่ึงทั้งหมดก็เป็นเร่ืองเดียวกัน 
มองดูแล้วมีความสุข ทั้งๆ ที่การกระท�า
ทั้งหมดไม่ถูกต้องตามกระบวนการของ
ราชการแต่อย่างใด และความส�าเร็จก็
เป็นความเชื่อมั่นของทั้งปวง

สรปุค่าใช้จ่ายผลงานประตมิากรรม
แสงเซลล์สมองช้ินน้ี ประมาณ ๓๔.๖ 
ล้านบาท 

๑. ค่าออกแบบ วสัดหุล่อแก้ว ๓๒๘ 
ดวง แตกไป ๓๑ ดวง ท�าเผ่ือซ่อมอกี ๑๙ 
ดวง ใช้เงิน ๑๘ ล้านบาท

๒. ค่าขนส่งทางเครื่องบิน ๓ ล้าน
บาท (เราออก ๒ ล้าน บรษัิทออก ๑ ล้าน)

๓. ค่าเตรียมพื้นที่ เจาะเพดาน
อาคารมหิดลสิทธาคาร ท�าระบบไฟฟ้า
ระบบโครงสร้าง ๖ ล้านบาท

๔. ค่าเดินทางไปดูการท�างาน ไป
ตรวจงาน น�ากองเชียร์ไปดู (๒ ครั้ง) 
๑.๖ ล้านบาท

๕. ค่าภาษนี�าเข้า (๓๐%) ประมาณ 
๖ ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่าย ไม่มีจะจ่ายก็
ต้องไปหามาจ่าย การหาเงินมาท�าในสิ่ง
ประดิษฐ์อย่างประติมากรรมแสงเซลล์
สมอง มีคนส่วนหนึง่ทีใ่ห้การสนบัสนนุใน
การท�า คนอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นความ
ฟุ่มเฟือย หรูหรา และผิดระเบียบ เป็น
งานท่ีใหญ่เกินตัว ไม่มีความจ�าเป็นจะ
ต้องมี เวอร์มาก ฯลฯ ซึ่งก็เป็นอุปสรรค
โดยอ้อม แม้คนที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็ไม่ได้
ช่วยท�าอะไรให้ดีขึ้นเลย อย่าลืมว่าผู้มี

วิสัยทัศน์นั้น อาศัยอยู่ในโลกอนาคต มี
จนิตนาการ มมีติขิองความหวงั เป็นผูม้า
ก่อนกาล เป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นโลกปัจจบุนั
ได้ยาก แต่เป็นผูท้ีมี่ความสุขทีไ่ด้อยูใ่นโลก
อนาคต เมื่อได้ท�างานส�าเร็จ ประชาคม
และประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าดีหรือไม่
ดี ซึ่งก็ต้องรับสภาพไป

มรีองอธกิารบดหีลายยคุ ได้ลงบันทึก
ในบญัชว่ีา วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ เป็นหน้ี
มหาวิทยาลัยมหิดล บางคนก็พยายาม
เร่งรัดให้ใช้หนี้ บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไร 
เมือ่ได้นัง่มองประตมิากรรมแสงเซลล์สมอง 
(The Neurons Lighting Sculpture) 
กร็ูส้กึว่า อกีไม่นานคนทีม่องเห็นกจ็ะพดู
เหมือนกันว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
หนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่ได้ท�าสิ่งดี
ให้กับประชาชนได้ภาคภูมิใจ คนได้รู้จัก
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล คนได้
ฟังดนตรีดีๆ คนได้ดูอาคารที่เป็นอารย
สถาปัตยกรรม ได้ดูโลกในอนาคต หาก
จะคิดค่าดูประติมากรรมแสงเซลล์สมอง 
ครั้งละ ๑๐๐ บาท (ต่อคนต่อรูป) หาก
มีคนดู ๑ ล้านคน ที่ได้ดูผ่านสื่อต่างๆ ก็
มีมูลค่า ๑๐๐ ล้านแล้ว 

ขอความเจริญจงมีแด่ผู้ชมทุกท่าน
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Musical Theatre Educator’s Alliance
การสัมมนาเครือข่ายผู้สอนทางด้านละครเพลง 
ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในหัวข้อ “Body and Breath” ที่ Bardar Academiet, Oslo

Music Theatre

เรื่อง:	 นพีสี เรเยส (Napisi Reyes)
 ชุติมตา พุฒิกุลางกูร (Chutimta Puttikulangkura)
 พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม (Pathnitharn Sreeiams)
 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาละครเพลง
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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MTEA เป็นองค์กรสมาพนัธ์ผูส้อนละคร
เพลง กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็น

ศนูย์กลางให้ครแูละศิลปินได้มาพบปะ แลก
เปลี่ยนความคิดและวิธีการสอน ปัจจุบัน 
สมาพันธ์น้ีขยายขอบเขตการด�าเนินการ
จนมีสมาชิกจากหลายทวีปทั่วโลก ทั้ง
อเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย 
ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์จะสามารถโพสต์
ข้อความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
บนเว็บบอร์ดของสมาพันธ์ และสามารถ
เขา้ร่วมการประชุมที่จดัขึ้นปลีะ ๒ ครั้งได้ 

การประชุมปีนี ้จดัขึน้ทีส่ถาบนับาร์ดาร์  
(Bårdar Academy) ซึ่งเป็นหนึ่งในสอง
สถาบันการศึกษาท่ีมีการเ รียนการสอน
ทางด้านละครเพลง ที่อยู่ ในกรุงออสโล 
ประเทศนอร์เวย์ สถาบันนี้ มีห้องเต้นร�า
เป็นสิบๆ ห้อง มีห้องฝึกร้องเพลง ห้อง
บันทึกเสียง ห้องจัดการแสดง

นกัศกึษาของทีน่ีเ่รยีนร้องเพลงละคร
เพลง แนวเวสท์เอนด์ (West End) และ
บรอดเวย์ (Broadway) เป็นภาษาองักฤษ 
บางเพลงมีการแปลเป็นภาษานอร์เวย์ แต่
เป็นส่วนน้อย มีครูที่พด ภาษานอร์เวย์
และครูชาวต่างชาติที่พูด ภาษาอังกฤษ 
แต่ทุกคนจะพูดได้มากกว่า สองหรือสาม
ภาษา เพราะคนทีน่ีน่ยิมไปท�างานต่อต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่สวีเดน เยอรมนี 
หรอืองักฤษ การเรยีนเป็นแนวปฏบิตัเิป็น
ส่วนใหญ่ นักศึกษาที่มาต้อนรับเราอยู่ปี 
๓ แต่พูดภาษาอังกฤษคล่องราวกับเป็น 
native speaker เธอแสดงค วามดีใจ
อย่างมากที่มีการจัดสัมม นาละครเพลง
ระดับนานาชาติท่ีสถาบันข องเธอ และ
เอาความรู้มาให้ถึงบ้าน 

ปีนี้เป็นปีแรกที่การประชุม MTEA 
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้จดัการแสดงร่วม
กนั นางสาวชตุมิตากไ็ด้เข้าร่วมแสดงกบั

นักศกึษาจากหลากหลายประเทศ คุณภาพ
ของการแสดง น่าทึง่มาก บทเพลงทีน่�ามา
แสดงมทีัง้บทเพลงยคุทองของละครเพลง 
ไปจนถึงละครเพลงสุดฮิตเรื่องล่าสุดที่ได้
รับความนิยม ก็คือ Hamilton

ละครเพลงนอร์เวย์
ในวนัแรกทีจ่ดัการประชมุ มรีายการ

พเิศษท่ีไม่เคยเจอในการจดัสมัมนาท่ีอืน่ คอื 
นายกเทศมนตรเีมอืงออสโลเปิดท่ีท�าการ
ศาลากลางเมอืงให้คณะครูและคนในวงการ
ละครเพลงทัว่โลกเข้าเยีย่มชม จดัทัวร์ให้
ชมทกุซอกมมุ เรยีกว่าทกุซอกทกุมมุจรงิๆ 
เพราะเราสามารถเดนิไปได้ทกุชัน้ ทุกห้อง 
รบัฟังประวตัคิวามเป็นมา แล้วกเ็ลีย้งน�า้ 
เลี้ยงขนม แถมด้วยสุนทรพจน์ที่ฟังดูก็
รู้ว่า นายกเทศมนตรีมีความผูกพัน เห็น
คุณค่าศิลปะและการศึกษาอยู่เต็มหัวใจ 
เราได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
นอร์เวย์ ชมการขบัร้องประสานเสยีง นบั
ว่าทางการนอร์เวย์มีวิสัยทัศน์ดีมากท่ีให้
เกียรตคินท�างานทางด้านละครเพลงและ
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ได้รบัฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัละครเพลง
ที่นอร์เวย์มาว่า ละครเพลงที่นอร์เวย์
มีประวัติศาสตร์ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้
หวือหวาคึกคักแบบเวสท์เอนด์หรือว่า 
บรอดเวย์ มีสถาบันที่สอนทางด้านนี้อยู่
ไม่กีท่ี ่นกัศกึษาทีเ่รยีนสาขานีจ้ะเรยีนเป็น
ลักษณะปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ ทกุๆ วนั จะ
ต้องฝึกฝีมือสามอย่าง คือ การร้องเพลง 
เต้นร�า และการแสดง มีการเรียนภาค
ทฤษฎีเป็นส่วนน้อย หลักสูตรการเรียน
จบภายในสามปี เมื่อจบแล้วก็มักจะไป
เป็นนักแสดงละครเพลงตามที่ต่างๆ ใน
ละแวกดินแดนแถบสแกนดิเนเวีย เช่น 
สวเีดน เดนมาร์ก และเยอรมน ีนกัเขยีน 

บทละครและนกัประพนัธ์ดนตรชีาวนอร์เวย์
หลายคน ไปเรยีนและไปแสดงท่ีเยอรมนี 
สถานการณ์ของวงการละครเพลงทีน่ีใ่กล้
เคียงกับประเทศไทย คือ ยังไม่สามารถ
อยู่รอดได้ด้วยการท�าละครเพลงเพียง
อย่างเดียว นักศึกษาหลายคนมักจะไป
ออดิชั่นเพื่อเป็นนักแสดงท่ีต่างประเทศ 
คนนอร์เวย์ได้เปรยีบเรือ่งภาษา เพราะว่า
ภาษานอร์วเีจยีนใกล้เคยีงกบัภาษาสวดีชิ
และเดนนชิ จึงไปแสดงในประเทศน้ันๆ ได้

นอกจากท่ีเวสท์เอนด์และบรอดเวย์
แล้ว ได้รบัรูว่้า สถานทีท่ีม่กีารแสดงมวิสิคัล 
คึกคักมากที่สุดเป็นอันดับที่สามของโลก
กค็อืทีเ่ยอรมน ีเยอรมนีเปิดโอกาสให้คน
ต่างชาตมิาออดิชัน่และท�างานได้ คนทีจ่ะ
มาออดิชั่น ไม่จ�าเป็นต้องพูดเยอรมันได้
คล่อง เพราะหากออดิชัน่ตดิ ทางทีมงานก็
จะจดัคลาสออกเสยีงภาษาเยอรมนัให้เอง 

นอกจากแสดงละครเพลง โอกาสใน
การท�างานด้านอื่นๆ ของนักศึกษาสาขา
นี้ก็เช่น ท�างานแสดงละครเพลงในเรือ
เดินสมุทร ท�างานกับโปรดักชั่นท้องถิ่น 
หรอืท�างานเป็นนกัแสดงภาพยนตร์ ฯลฯ 
นักศึกษาทุกคนจะหาเงินเลี้ยงตัวเอง ไม่
รอให้พ่อแม่จ่ายให้ ทางรฐับาลกม็ทีนุการ
ศึกษาให้ทุกคน เม่ือจบไปท�างานแล้วก็
ค่อยมาผ่อนใช้ภายหลัง รัฐบาลให้การ
สนับสนุนโอเปร่ามากกว่าละครเพลง 
เนื่องจากเห็นว่าละครเพลงเป็นพาณิชย์
ศิลป์ที่น่าจะมีรายได้ดีอยู่แล้ว (ซ่ึงบาง
ครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป) 

การเดินทางไปร่วมสมัมนาในครัง้นี้
เป็นการเปิดโลกทศัน์แก่พวกเราเป็นอย่าง
ยิง่ ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการสมัมนาสามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ต่อได้มากมาย ดงัจะได้
เหน็จากสิ่งที่ผู้ร่วมทีมเดนิทางกับผู้เขียน
ได้สรุปมาให้อ่านกันต่อไปนี้ 

ในปีนีผู้เ้ขียนได้เดนิทางไปร่วมการสมัมนาผูส้อนทางด้านละครเพลงนานาชาต ิMTEA: Musical 
Theatre Educators’ Alliance ทีก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ กบันางสาวชตุมิตา พฒิุกลุางกรู  
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาละครเพลง และนายพัทธนิธาน ศรีเอี่ยม อาจารย์พิเศษทางด้าน
ขับร้องละครเพลง มีเรื่องราวสาระน่าสนใจมาฝากบางประการ



60

ตัวอย่างประสบการณ์และความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วม Musical 
Theatre Educator’s Alliance

๑. “Presence in Performance: 
The Vital Interconnection Between 
Body, Breath, and Brain”

Presenters - Diana Heldman 
& Marcia Lesser (NYU Steinhardt, 
New York, USA)

ในหัวข้อนี้จะเน้นถึงการสร้าง 
extraordinary connection หรือความ
เช่ือมโยงข้ันพเิศษขณะทีก่�าลงัร้องบทเพลง
ละครเพลง เนื่องจากบทเพลงของละคร
เพลงมีวิธีการประพันธ์ที่ใกล้เคียงบทพูด 
ผูน้�าเสนอจงึให้นกัเรยีนเริม่จากการพดูเนือ้
ร้อง จ�าลองสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกบัเนือ้
ร้อง ให้ผูพ้ดูพดูในลกัษณะทีเ่สมอืนอยูใ่น
สถานการณ์น้ัน และหลงัจากนัน้จงึร้องเป็น
เพลง จึงเกิดปฏิกิริยา Mirror Neuron 
ซึง่เป็นปฏกิริยิาทางวิทยาศาสตร์ จะเกิด
ข้ึนเม่ือความรูส้กึของผู้พดูส่งถงึผูฟั้งและ
ท�าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันโดย
ธรรมชาติ

๒. “Body Language: Sensuality 
on Stage”

Presenters - Simone Nardini 

(Musical! The School, Milan, IT) & 
Kim Moke (Stage Consult, Hamburg, 
Germany)

๓. “Vocal Positions for Singing 
Pop/Rock Styles”

Presenter - Matt Edwards 
(Shenandoah, Virginia, USA)

ได้เรียนถึงการน�าความรู้เกี่ยวกับ
ระบบอวัยวะร่างกาย และการใช้เสียง
ของนักร้อง ที่ท�าให้เกิดเสียงที่ต่างกันใน
แต่ละสไตล์ และลองประยุกต์ด้วยหลาย
วิธีการ หลายรูปแบบ โดยเน้นให้ร้องใน
สไตล์ Rock and roll อย่างง่ายดาย
และปลอดภัย

๔. “KEYNOTE: Musical Theatre 
in Norway”

Presenter - Johan Osuldsen 
(Director, Choreographer, Translator) 
& Gisle Kverndokk (Composer) 
Featuring Performances from 
Norwegian Musicals

ประวัติศาสตร์ของละครเพลงใน

ประเทศนอร์เวย์ และชมการแสดงย่อยๆ 
ของละครเพลงในประเทศนอร์เวย์ ซึง่มทีัง้
ละครเพลงทีแ่ปลจากบรอดเวย์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และจากเวสท์เอนด์ ประเทศ
องักฤษ รวมถงึละครเพลงทีป่ระพนัธ์ขึน้ใหม่ 

๕. “Master class: Training the 
Belt Singer”

Presenter - Christianne Roll 
(Florida Southern, Florida, USA) & 
Nancy Wolfgang (Youngstown State, 
Ohio, USA)

ผูเ้สนอผลงานได้เจาะจงถงึการร้อง
เบลท์ส�าหรับเพศหญิง ทดลองท�าแบบ
ฝึกหดัต่างๆ มากมาย เพือ่ให้สามารถร้อง
โดยใช้การเบลท์ด้วยความเข้าใจทีถ่กูต้อง 
และดีต่อสุขภาพนักร้อง

๖. “A conversation with the 
Casting Directors”

Anna Clara Blixt (StagePool, 
Stockholm, Sweden), Ralf Shaedler 
(Stage Entertainment, Hamburg, 
Germany), David Hartley (Aida 
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Cruises, Hamburg, Germany)
Casting director ทั้งสามท่าน 

จากเยอรมนแีละสวเีดน มาให้ข้อมลูเรือ่ง
ทศิทางท่ีจะพฒันาบคุลากรเพ่ือเข้าสูว่งการ
ละครเพลงในระดับสากลได้

๗. Special Event: International 
Student Showcase & Dinner

นางสาวชุติมตา ได้กล่าวถึงความ
รู้สึกในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า

“เนือ่งจากดฉินัได้ผ่านการคดัเลอืกเข้า
ร่วมแสดงในงานแสดงของนกัเรยีนนกัศกึษา
จากนานาชาตจิ�านวน ๕ ประเทศด้วยกนั 
นกัเรยีนทกุคนได้ตดิต่อกนัล่วงหน้า ได้รบั
การตดิต่อจากผูก้�ากบัให้ซ้อมส่วนของตน
มาก่อน จากนัน้เม่ือเราเดนิทางมาถงึ กไ็ด้
มาพบกนั มเีวลาซ้อมสองวนั โดยทัง้การ
แสดงจะมีทั้งหมด ๑๗ บทเพลง 

ซึ่งดิฉันประทับใจในความเป็นมิตร 
ความทุ่มเท และศักยภาพของเพื่อนๆ 
ทุกคนเป็นอย่างมาก และท�าให้เห็นว่า 
ในอายุที่ไล่เลี่ยกัน หากเราอยู่ในสถานที่
และสภาวะทีเ่หมาะสมเท่าเทยีมกนั และ
มีความต้องการพัฒนาตนเองอย่างแรง
กล้าแล้ว เราสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ 
จุดเด่นของเรา และสามารถมีศักยภาพ

ที่ใกล้เคียงกันได้ ความรู้เรื่องภาษาเองก็
จ�าเป็น เน่ืองจากประเทศในแถบสแกน
ดเินเวยีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลกั 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย แต่ส�าเนียง
การพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่
ในระดบัทีส่งูมาก นอกจากนัน้ ยังมีความ
เช่ียวชาญด้านภาษาอืน่ๆ ในทวปียโุรปอกี
ด้วย ท�าให้ได้รับโอกาสที่สูงในด้านการ
เรียนและการท�างาน”
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ในการสัมมนาคร้ังน้ี ผู้เขียนได้
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนทางละครเพลงในมหาวิทยาลัยใน
ออสโล คอื Linda Stol Strigsve ต�าแหน่ง
ของเธอคือ International Coordinator 
at The Royal Academy of Musical 
Theater (Musikkteaterhøyskolen)

เธอบอกว่า ตอนนีใ้นประเทศนอร์เวย์ 
ละครเพลงมีความส�าคัญและมีบทบาท
หลักๆ จะอยู่ที่เมืองออสโล จะมีสถาบัน
อุดมศึกษาเพยีง ๒ สถาบนัเท่าน้ันท่ีมกีาร
เรยีนการสอนทางด้านละครเพลง คือ The 
Royal Academy of Musical Theater 
ท่ีเธอท�างาน และ Bårdar Academy 

สถานที่จัดการสัมมนาในคร้ังนี้นั่นเอง 
เมื่อส�าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) การศึกษา
ด้านละครเพลงในระดบัปรญิญาโทยงัไม่มี
เปิดสอน ถ้าใครสนใจจริงๆ ก็จะไปเรียน
ที่ประเทศอื่นในยุโรปแทน 

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีที่นี่
ใช้เวลาทั้งหมด ๓ ปี โดยอัตราส่วนของ
การเรยีนรูจ้ะเป็นปรมิาณทีเ่ท่าๆ กนัใน ๓ 
รายวิชา คือ การขับร้องละครเพลง การ
เต้น และการแสดง การเรยีนร้องเพลง จะ
เรยีนเป็นวชิา Private แบบในประเทศไทย 
โดยเรยีนครัง้ละ ๖๐ นาท ีสปัดาห์ละหน่ึง
ครัง้ มกีารท�า Small Ensemble, Large 

Ensemble และ Performance Class 
เช่นเดียวกับประเทศไทย 

นอกจากคุณลินดา ผู้เขียนก็ได้
สมัภาษณ์นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ ของสถาบัน 
Bårdar Academy ด้วย ข้อมูลที่ผู้เขียน
ได้รับทราบคือ ภาพรวมของการศึกษาที่
นี่ ไม่เน้นไปที่การเรียนทฤษฎีมากนัก มี
การเรียนประวัติศาสตร์บ้าง มีการเรียน
คีย์บอร์ดและเปียโนเล็กน้อย การเรียน
ขับร้องที่นี่มีความแตกต่างจากการเรียน
ร้องเพลงคลาสสิก แบบใช้ Repertoire 
คลาสสกิเลย แต่จะใช้เป็นการสอนเทคนิค
การขบัร้องแบบคลาสสกิ และให้นกัศกึษา
ขบัร้องบทเพลงประเภททีต้่องใช้เสยีงร้อง
แบบ Legit แทน การแสดงเป็นส่ิงส�าคญั
ส�าหรบันกัเรยีน ดงันัน้ นกัเรียนทุกคนต้อง
มกีารท�า Production มกีารเปิดการแสดง
จริง ให้นักเรียนได้แสดงจริง จะมีการน�า
บทละครเพลงท่ีมคีวามหลากหลายมาให้
นกัเรยีนได้หดัเล่น หดัร้อง และเลอืกสรร
บทเพลงทีม่คีวามหลากหลายในเรือ่งของ
สไตล์การขับร้องมาให้ได้เรียนกันอีกด้วย

ปัจจบุนั รฐับาลเลง็เหน็ความส�าคญั
ของละครเพลงมากขึ้นกว่าสมัยเก่า และ
มีการสนับสนุนที่มากขึ้นเช่นกัน แม้
จะไม่มากเท่าบางประเทศในยุโรป เช่น 
เยอรมนี ก็ตาม 

(Strigsve, L. S., 2016)
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Diving Into 
the Unknown
First Lesson - Part 1: Cello (1)

Voice Performance

Story:  Haruna Tsuchiya (ฮารุนะ ซึชิยะ)
  Voice Performance Department
  College of Music, Mahidol University

It all began with my usual impulsive  
idea. Perhaps it had been bubbling 

inside of me for a long time, but I did 
not have courage to act upon it. I have 
been surrounded by musicians who play 
different instruments every day, and I started 
to feel desires to learn how to play those 
instruments. I have been very curious to 
know how each instrument works and 
what goes on for players when they play. 
I felt it was a shame not to know anything 
else but my specialties (acting, singing, 
and dancing), while having amazing 
musician colleagues around me from 
all over the world, whom I consider as 
walking dictionaries, or in my manner, 
“living libraries”. My hope was to have 
trial lessons for different instruments, just 
to have a taste of them. This thought grew 

Every moment of our lives, we are 
constantly diving into the unknown, 
no matter how predictable we 
might think our life is. But certain 
activities require a small extra jump 
to dive into them.

Since June this year, Haruna Tsuchiya 
has been having her “first lessons” 
in several artistic disciplines. She 
will share her experiences and 
discoveries during those lessons 
over the next several issues. In 
this issue - her first lesson of cello.

day by day. They say curiosity killed the 
cat, but I had to do it, as they also say 
satisfaction brought it back. One day, I 
ran into a colleague who is a cellist while 
walking to the post office, and I talked 
about it in our casual conversation. He 
willingly agreed to give me a trial cello 
lesson, and we set a time right on the 
spot. So, this is how my first lesson of 
cello came about.

On the day of my first lesson, I 
was very excited and slightly nervous. 
Although I had heard many cello 
performances as an audience member, I 
did not know anything about cello from 
a player’s point of view. One of the only 
things I knew was the instrument was 
very expensive! So, I washed my hands 
carefully before going to his studio. 
When we entered the studio, he opened 
the case and took out his cello and bow. 
“This is a bow!” said he very seriously, 
only to break out into laughter. I knew 
he was joking, but for a total beginner 
of cello playing, almost everything was 
new information. In the past, I heard that 
beginners of string instruments would 
make quite unpleasant “noise”, and the 
family members and neighbors would 
be irritated when they practice. Since I 
only hear string instruments during well-
rehearsed performances, I had no idea 
what goes on in practice rooms, and I had 
simply come to believe this “rumour” to be 
true. Thus, I was assuming I would make 
unbearably terrible sounds that resemble 
the sound of scratching something in my 

first lesson. It might have been an awful 
prejudice, but nonetheless, I was ready 
to make the “noises”. “Here it is!” He 
handed me his cello. I was scared even 
to touch it. I did not know how to handle 
it, especially knowing how delicate 
and expensive it was. It felt as if I was 
holding a newborn baby. “Next, please 
sit down.” This time, we both laughed 
at the same time. He was serious, but it 
seemed like he was also amused by the 
idea of this crazy first lesson by a total 
beginner. I thought I would play with the 
bow right away (even if it might sound 
like I was sawing a metal plate), but he 
asked me to play without a bow first. 
“Cello is a very natural instrument. The 
way you hold it is more natural than, say, 
violins or violas. You hold it very close 
to your body, and the range is close to 
human voices.” During the lesson, he 
repeatedly mentioned that the cello was 
a rather natural instrument. Surprisingly, 
I had to press down the string with my 
left fingers so much harder than I had 
imagined. Depending on how much 
pressure I put on the string, or how 
deeply I pressed down the string, the 
tone changed drastically. After a while, 
I was able to play a scale by plucking 
the strings with my right fingers, while 

From Bach in the Subways 2015 
performance at MRT station in Bangkok. 
Perhaps, the mischievous Muse sowed 
the seed then...?!?! 
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pressing them down with my left fingers. 
Piano is a familiar instrument 

for me since my childhood. This is 
an oversimplified explanation, but if 
I pressed down a particular key on the 
piano, let’s say C, basically the note C 
would come out. For the cello, there 
was an approximate spot on a string you 
could press down to play the note C, but 
I had to listen very carefully to adjust 
the pitches. Unlike pianos, there were no 
clear visual boundaries between notes 
on the string, which I felt was the most 
significant differences from the other 
instruments I was more familiar with, 
such as piano, recorder, harmonica, and 
flute. I really had to listen and find each 
spot on the string in order to play the note 
I wanted to play by trial and error. If you 
get used to it, I am sure your hands and 
fingers would remember the exact spots 
for the notes you would like to play. My 
Ajarn said that cellists would use their 
own instruments, as every instrument 
has very slight differences. In singing, 
you would bring your own body. Pianists 
would use the pianos at the venue you 
will be playing at, except for very special 
reasons or particular pianists. Cellists are 
different in this regard as well.

By the time I was able to play 

a scale by plucking the strings, I was 
sweating. I felt playing the cello was so 
much more physically demanding than 
I had imagined. Then, he started to talk 
about his teachers, cello pedagogy, and 
stories from when he was a student. From 
there, we discussed what it meant to teach 
music and performing arts – sharing 
experiences, challenges, and questions 
from lessons and beyond. He told me a 
story of playing a world renowned cellist’s 
fantastic instrument in a dressing room 
when he met him. The cellist casually 
asked him if he wanted to try playing his 
cello, and of course, he said yes! I had been 
to this cellist’s concert in the past, and I 
smiled as I listened to this heartwarming 
episode, thinking the star’s approachable 
demeanor onstage continued off-stage 
for the fellow performers. As he shared 
the story, I could feel his excitement of 
playing such a sensitive and responsive 
instrument that you normally do not 
have access to, as if it was secrecy in a 
dressing room. 

I also learned, at such higher 
level of playing, there are “limits” to 
an instrument, even if one had the best 
technique in the world. He mentioned 
that students of cello may often blame 
an instrument for not making the tones 

they want to create, while those tones 
can be accomplished by more refined 
techniques and musicality in the most 
cases. I found it interesting. Singers and 
actors could blame our voices as well. I 
have a cold. I have an allergy. I did not 
sleep well last night. I am very tired 
today. I screamed too much. I just had a 
milk shake… you name it. Some of them 
could be avoided by our choice making, 
and the others are rather unavoidable. 
The most significant differences here 
are that cellists can purchase a different 
instrument, while singers and actors cannot 
go to a shop asking for replacements of 
our bodies - our instruments! We need 
to find new possibilities within our ever-
changing body-mind, while cellists may 
be able to seek for dramatic shifts from 
the outside of their body, if one is at an 
advanced level. This might be true in 
other instruments as well: if you were 
playing an instrument that is separated 
from your own body. 

After talking for a while, my body 
and brain were getting slightly tired 
from doing what I was not used to. By 
then, I had already felt and understood 
playing the cello was not so easy, and 
knew it was impossible to play with 
a bow in one lesson. I was somewhat 
disappointed, but at the same time, I was 
deeply satisfied by learning the fact it was 
not easy. That was the biggest lesson for 
me, after watching many cellists playing 
gracefully and passionately. Those cellists 
had been studying for many years to do 
what they did, and playing with a bow in 
the very first lesson would be like asking 
someone to dance with point shoes in 
her very first ballet lesson.

When our conversation was winding 
down, his energy quickly spiraled up 
through his body and he said, “Okay, 
Haruna, we have one more thing we have 
to do today. The bow!”   To be continued.       

Special thanks: Ms. Lesley Junlakan 
(Photo)

Haruna Tsuchiya is a performing 
artist and translator. She has been 
performing and devising new works in 
the U.S., Japan, and Thailand, as well as 
translating plays. She continues to create 
projects that speak strongly to people’s 
hearts. Haruna has been teaching in Voice 
Performance Department at College of 
Music, Mahidol University since 2013. 
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